

phẩm, các ngành, các cấp cần thực hiện đúng nội dung chỉ thị số 115-TTg ngày 27-3-1971 là: cung cấp lương thực cho những hợp tác xã và người trồng cây công nghiệp thiếu lương thực mà có nhiều sản phẩm cây công nghiệp bán cho Nhà nước không phải bao cấp cho từng vùng cung cấp một cách tràn lan. Số lương thực Nhà nước phải cung cấp là để bù vào số lương thực thiếu vì phải dành đất để trồng cây công nghiệp, cây thực phẩm để bù cho Nhà nước theo hợp đồng giữa cơ sở sản xuất với cơ quan Nhà nước.

### 2. Làm tốt việc phân phối lương thực trong nội bộ hợp tác xã nông nghiệp.

Việc phân phối lương thực trong nội bộ hợp tác xã nông nghiệp vẫn theo tinh thần chỉ thị số 85-CP ngày 6-5-1975. Ủy ban Nông nghiệp trung ương và Ủy ban hành chính các địa phương cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và hướng dẫn các hợp tác xã trong việc ăn chia phân phối lương thực năm 1975 và cả năm trước để hướng dẫn việc phân phối lương thực trong năm 1976.

### 3. Tô chức và chỉ đạo công tác lương thực vụ chiêm xuân.

Ngay từ đầu vụ, phải hết sức coi trọng việc thu hoạch kịp thời vụ, kết hợp chặt chẽ giữa thu hoạch vụ chiêm xuân với làm mùa, thu hoạch với thu mua và nhập kho, bố trí kế hoạch vận chuyển hợp lý cho từng hợp tác xã. Trong thời gian này các địa phương cần đặt công tác thu hoạch và làm nghĩa vụ lương thực là công tác trọng tâm trước mắt.

Mỗi tỉnh, huyện cần tập trung một số cán bộ có năng lực xuống hợp tác xã, vừa giúp đỡ hợp tác xã tổ chức thu hoạch, vừa đôn đốc nhập kho, bảo đảm hoàn thành công tác lương thực nhanh gọn đúng thời gian quy định, bảo đảm phẩm chất tốt.

Trong quá trình thực hiện, cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện tình hình để kịp thời bổ khuyết những thiếu sót cho bên dưới.

Hà-nội, ngày 1 tháng 6 năm 1976

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

HOÀNG ANH

## CHỈ THỊ số 254-TTg ngày 2-6-1976 về việc tổ chức ngày thương binh liệt sĩ (27-7) năm 1976.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi.

Trong niềm vui Tổ quốc đã thực sự được thống

nhất, cả nước đang tiến lên chủ nghĩa xã hội nhân dân ta mãi mãi biết ơn các liệt sĩ, các anh chị em thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ; gia đình bộ đội, những người đã tự nguyện hiến dâng xương máu của mình, hoặc động viên những người thân nhất của mình đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, tự do và hòa bình thống nhất cho đất nước, hạnh phúc cho toàn dân.

Uống nước nhớ nguồn, để hiểu thì lòng biết ơn của nhân dân ta đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các Bộ, các đoàn thể, các Ủy ban hành chính các cấp trong phạm vi chức trách của mình và nhân ngày thương binh liệt sĩ (27-7) năm nay cần có kế hoạch thực hiện thật tốt một số việc sau đây:

1. Kiểm điểm việc thực hiện chỉ thị số 223-CP/TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư trung ương Đảng về công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh. Trong dịp này, cần kiểm tra một số nơi về việc thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ và cần chú trọng đi sâu vào một số vấn đề như việc xác minh nhanh chóng những trường hợp quân nhân đi chiến đấu đến nay vẫn chưa rõ tin tức; việc tiếp nhận, đào tạo và sắp xếp việc làm thích hợp đối với anh chị em thương binh; bệnh binh; việc phát hiện, giữ gìn và quy tập các phần mộ của liệt sĩ; việc giải quyết chu đáo quyền lợi của gia đình liệt sĩ, của anh em chị em thương binh, bệnh binh theo đúng chính sách đã quy định; việc giáo dục các con liệt sĩ, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội có nhiều khó khăn, những cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, các con liệt sĩ không nơi nương tựa; việc giáo dục và phát huy tinh thần cách mạng của anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội...

Căn cứ vào những công việc đã kiểm điểm trên đây; cần rút ra những kinh nghiệm về việc chỉ đạo thực hiện chính sách và có những biện pháp thật thiết thực, cụ thể để kịp thời khắc phục, sửa chữa những mặt còn thiếu sót; có kế hoạch giải quyết dứt điểm những việc có khả năng giải quyết ngay.

2. Phát động một đợt hành động thiết thực nhằm giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, nhất là những gia đình có nhiều cống hiến cho Tổ quốc mà hiện nay đang thực sự có nhiều khó khăn về đời sống.

3. Tiến hành khen thưởng, biền dương những địa phương, đơn vị và cá nhân đã thực hiện tốt chính sách; phê phán hoặc xử lý thích đáng những địa phương, đơn vị và cá nhân không nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, lợi dụng tham ô; bớt xén; vi phạm quyền lợi của anh, chị em thương binh; bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội.

4. Sử dụng mọi hình thức và phương tiện như báo chí, truyền thanh; phim ảnh, văn hóa, nghệ thuật, v.v... để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công lao, thành tích của liệt sĩ, của anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội; về các chính sách, chế độ mà Đảng và Nhà nước đã ban hành đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội; về những gương tốt, việc tốt của các địa phương, đơn vị và cá nhân trong việc chấp hành chính sách thương binh liệt sĩ. Thông qua đó, động viên anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội càng tự hào về cống hiến trước đây của mình càng ra sức phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao vai trò gương mẫu; xung phong, tích cực của mỗi người, mỗi gia đình trong nhiệm vụ xây dựng một nước Việt-nam thống nhất và xã hội chủ nghĩa; đồng thời đẩy mạnh thêm phong trào toàn Đảng, toàn dân thường xuyên chăm lo, săn sóc, giúp đỡ chu đáo hơn nữa anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; gia đình bộ đội.

5. Tổ chức chu đáo và trọng thể ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1976). Trong ngày này, cần tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và lễ đặt vòng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi anh chị em thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, gia đình có công với cách mạng, gia đình có người thân đi chiến đấu đến nay vẫn chưa có tin tức.

Không được lợi dụng ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức ăn uống, liên hoan lãng phí.

Nhận được chỉ thị này; các Bộ, các đoàn thể, các Ủy ban hành chính các cấp cần kết hợp với các công tác quan trọng khác của ngành và của địa phương, có kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh những công việc đã nêu trên.

Bộ Thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc chấp hành chỉ thị này và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Hà-nội, ngày 2 tháng 6 năm 1976

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TRẦN HỮU DỤC

## LIÊN BỘ

### ỦY BAN BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM — GIAO THÔNG VẬN TẢI

**THÔNG TƯ liên bộ số 82-LB/TT ngày 28-4-1976 về việc chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý.**

Từ khi Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ về công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em đã tiếp tục tạo điều kiện cho mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải hoạt động tiến lên một bước.

Sau bốn năm không ngừng phát triển và củng cố, công tác nhà trẻ trong ngành giao thông vận tải đã phát huy tác dụng giúp cho đội ngũ nữ công nhân, viên chức trong ngành an tâm lao động, sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành trong những năm chiến tranh và hòa bình.

Đến nay, đất nước ta đã hoàn toàn độc lập và thống nhất. Hoàn cảnh hòa bình đòi hỏi các ngành, các cấp phải quan tâm đến việc phát triển và củng cố mạng lưới nhà trẻ, chú trọng tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ hơn nữa mới phục vụ kịp thời cho yêu cầu lao động, sản xuất trong ngành.

Thực tế 3 năm qua, Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương phân cấp cho địa phương quản lý mạng lưới nhà trẻ của các Bộ, ngành trung ương nằm trên lãnh thổ đã có những tiến bộ mới.

Sự chỉ đạo tập trung về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em các cấp có tác động rõ rệt đến chất lượng nhà trẻ và đỡ công kèngh về tổ chức cho các Bộ, ngành ở trung ương.

Căn cứ vào kinh nghiệm rút ra từ các năm trước và dựa trên nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; sau khi bàn bạc thống nhất giữa Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương với Bộ Giao thông vận tải về chủ trương, kế hoạch chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý, hai ngành thống nhất quy định một số điểm cụ thể như sau.